

Tin tức về Thống đốc California: ký dự luật tạo cơ quan giám sát tài chính để bảo vệ người tiêu dùng theo mô hình CFPB



Báo cáo Người tiêu dùng ca ngợi California trong việc tăng cường giám sát ngành tài chính

SACRAMENTO, CA - Consumer Reports đã hoan nghênh Thống đốc California Gavin Newsom hôm nay đã ký ban hành luật để tăng cường khả năng của tiểu bang trong việc bảo vệ người tiêu dùng khỏi các hành vi tài chính không công bằng, lừa đảo và lạm dụng. Dự luật (AB 1864) do Newsom ký sẽ biến cơ quan quản lý tài chính hiện tại của California thành một cơ quan giám sát mạnh mẽ hơn với quyền hạn rộng hơn và nhiều nguồn lực hơn để bảo vệ người tiêu dùng.

California đang tăng cường giám sát tiểu bang vào thời điểm mà Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) đã thu hẹp các nỗ lực thực thi ở cấp liên bang và giảm hình phạt đối với các công ty bị bắt quả tang lợi dụng người tiêu dùng. CR và liên minh các nhóm người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ đã tập hợp lại sau đề xuất do sự giám sát yếu kém của liên bang và nguy cơ bị bóc lột tài chính ngày càng cao mà nhiều người dân California đang phải đối mặt trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Suzanne Martindale, cố vấn chính sách cấp cao và giám đốc lập pháp các bang phương Tây cho Consumer Reports cho biết: "Các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụp đổ của nền kinh tế là mục tiêu hàng đầu của những người cho vay mờ ám và các công ty tài chính vô đạo đức khác. "Cơ quan giám sát tài chính của California sẽ được trang bị các công cụ và nguồn lực cần thiết để bảo vệ cộng đồng khỏi các hoạt động tài chính sẵn mồi và sẽ đóng vai trò như một mô hình cho các bang khác".

Martindale tiếp tục, "Thật đáng khích lệ khi California đang tăng cường khả năng ngăn chặn hành vi gian lận và lạm dụng tài chính tại thời điểm CFPB không hoạt động. Không có tiểu bang nào khác trao quyền cho cơ quan quản lý tài chính của mình với quyền hạn và nguồn lực toàn diện như vậy để bảo vệ người tiêu dùng".

Theo AB 1864, Bộ phận Giám sát Kinh doanh sẽ được bổ sung và đổi tên thành Bộ Bảo vệ Tài chính và Đổi mới (DFPI). Cơ quan giám sát mới được mô phỏng theo CFPB và đang được tài trợ bằng cách sử dụng quỹ dự trữ hiện có của Bộ Giám sát Kinh doanh từ các hành động thực thi trước đây thay vì tiền từ quỹ chung của tiểu bang.

DFPI sẽ có quyền tài phán theo chủ đề rộng rãi đối với ngành dịch vụ tài chính, bao gồm quyền mở rộng để giám sát các lĩnh vực quan trọng hiện không chịu sự giám sát của họ, chẳng hạn như công ty thu nợ, cơ quan báo cáo tín dụng và cái gọi là công ty "fintech". Nó sẽ được tăng cường với hàng chục nhân viên mới chịu trách nhiệm giám sát tích cực thị trường để xác định các hình thức lạm dụng và để đảm bảo cứu trợ cho những người tiêu dùng bị các công ty tài chính đối xử bất công.